



# กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 193/2553

29 มกราคม 2553

เกษตรฯ จับมือ ก.ศึกษาธิการและ ก.แรงงาน เร่งเสริมทัพบุคลากรภาคการเกษตรรุ่นใหม่ หลังพบตัวเลขจำนวนเกษตรกรรุดหน้าหวั่นกระทบผลผลิตอาหารระยะยาว

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรีว่า จากจำนวนผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ที่ลดน้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 40 และอาจจะเหลือเพียงร้อยละ 30 ได้ในอนาคต อีกทั้งเกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ ทำให้ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ได้ขยายผลมาสู่การรองรับผู้ถูกเลิกจ้างจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานด้วยเช่นกัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการฝึกและพัฒนายouth ร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกร ได้มีที่ดินทำกินและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายการถูกเลิกจ้างได้แล้ว ยังทำให้จำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพด้านภาคการเกษตรมีมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับการดำเนินงานโครงการ เกษตรกรรุ่นใหม่ใน ปีงบประมาณ 2553 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 3,460 ราย ประกอบด้วย ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาด้านการเกษตรและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เรียบร้อยแล้ว ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนประสงค์เข้ารับการอบรมจำนวน 1,000 ราย ปัจจุบันมีผู้จบการอบรมแล้วจำนวน 243 ราย ซึ่งกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีความพร้อมในทุกด้านก่อนการเข้าสู่ อาชีพเกษตรกรรม ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และเพื่อศึกษาองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษางานเกษตรกรรมจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ

“ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ทั้งเพื่อการบริโภคและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สร้างรายได้ปีละหลายแสนล้านบาท แต่ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาพบว่ามีผู้สนใจเรียนทางด้านเกษตรและวิชาที่เกี่ยวข้องน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดการสูญเปล่าของทรัพยากรบุคคลและการลงทุนทางการศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกลับมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้นประมาณ 50 ปี ดังนั้น โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคการเกษตรที่ลดลง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรในประเทศ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศในอนาคต” นายสมศักดิ์ กล่าว